

TẠO SỨC BẬT CHO NUÔI TÔM NƯỚC LỢ

KỶ 3: VỐN - ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT TẠO THÀNH CÔNG

Cùng với nguồn vốn tự có, nhờ phát huy tốt nguồn vốn vay từ các ngân hàng, nhiều hộ nuôi tôm nước lợ đến nay không chỉ thoát nghèo bền vững mà trở thành những điển hình sản xuất giỏi tại các địa phương.

Khi mới ra vùng chuyển đổi nuôi trồng thủy sản của xã Nam Thịnh (Tiền Hải) do thiếu vốn sản xuất và kinh nghiệm chưa có nên gia đình anh Bùi Văn Dương, thôn Đông Lạc gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của Hội Nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cùng với tiền vay mượn thêm anh Dương đã thuê lao động, máy móc nạo vét ao, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản. Đưa chúng tôi đi thăm diện tích 1,5ha nuôi tôm thẻ chân trắng và cá, anh

Đương chia sẻ: Từ khi tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng và các đoàn thể thì người nuôi tôm chúng tôi mới có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo. Hiện nay gia đình anh Dương là một trong những hộ có diện tích lớn nuôi tôm thẻ chân trắng hiệu quả ở Nam Thịnh, mỗi vụ đều cho lãi 200 - 400 triệu đồng. Anh Dương khẳng định, ngoài kinh nghiệm, mặt bằng sản xuất thì yếu tố về vốn là điều kiện tiên quyết dẫn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng có cơ chế vay vốn ưu đãi cho các doanh nghiệp, hộ nuôi tôm, trong đó lưu ý về cơ chế bảo đảm tiền vay không cần thế chấp hoặc thế chấp bằng tài sản là ao, đầm nuôi và tôm nuôi.

(Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 6/2/2017 tại hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam tại Cà Mau)

đến thành công trong nuôi tôm.

Nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng đòi hỏi chi phí rất lớn. Ngoài chi phí nhân công, kỹ

thuật, thức ăn, thuốc thú y... còn phải đầu tư cho cơ sở hạ tầng như mỗi vụ đều phải nạo vét tạp chất đáy ao, gia cố bờ ao, đầu tư máy sục oxy, máy phát điện... Thiếu hiểu và đồng hành cùng người nuôi tôm, những năm qua hệ thống ngân hàng Thái Bình đã tích cực đầu tư cho vay vốn phát triển nuôi tôm trên địa bàn tỉnh. Tính đến cuối tháng 2/2017, doanh số cho vay phát triển nuôi tôm nước lợ đạt 130 tỷ đồng, dư nợ đạt 38,7 tỷ đồng với 553 hộ gia đình còn dư nợ, diện tích nuôi trồng 16,9 tỷ đồng; cho vay ngắn hạn để đầu tư con giống, thức ăn, chi phí nuôi trồng 16,9 tỷ đồng; cho vay trung dài hạn xây dựng cơ sở vật chất là 21,8 tỷ đồng. Hiện nay, tổng dư nợ trong lĩnh vực này trên địa bàn huyện Tiền Hải là 29,3 tỷ đồng; huyện Thái Thụy dư nợ 9,4 tỷ đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng dư 34,2 tỷ đồng; Ngân hàng Chính

sách xã hội dư 4,5 tỷ đồng. Theo đánh giá của các ngân hàng, nguồn vốn đầu tư này đã giúp các huyện ven biển nhanh chóng hình thành vùng sản xuất hàng hóa, giúp các hộ sản xuất giải quyết khó khăn về tài chính, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, con giống, thức ăn... bước đầu đưa sản xuất, kinh doanh có kết quả tốt. Tuy nhiên, một bộ phận người nuôi tôm nước lợ còn hạn chế về nhận thức. Việc nuôi tôm phát triển tự phát, quy mô nhỏ dẫn đến đầu tư sản xuất manh mún. Việc tiếp thu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật còn hạn chế dẫn đến chi phí nuôi cao, hiệu quả mang lại thấp, gây khó khăn cho ngân hàng mở rộng đầu tư. Bên cạnh đó, nuôi tôm nước lợ gặp nhiều rủi ro về thiên tai, dịch bệnh khiến nhiều hộ nuôi không có khả năng khôi phục sản xuất, không trả được nợ vay ngân hàng... làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tín dụng ngân hàng. Một số ngân hàng có khả năng đầu tư lớn nhưng chưa mở rộng mạng lưới hoạt động. Do đó, để phát triển nuôi tôm một cách bền vững, bên cạnh các giải pháp như đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển cơ sở sản xuất giống tập trung, tăng cường xúc tiến thương mại... cần chú trọng hơn nữa về vấn đề tăng cường nguồn vốn vay; tiếp tục tăng cường nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; các ngành, các địa phương tạo điều kiện giúp các ngân hàng điều chỉnh sách có điều kiện mở rộng cho vay đối với các hộ trong vùng nuôi tôm nước lợ để giúp người nuôi tôm tháo gỡ khó khăn về tài chính, nâng cao giá trị, hiệu quả nuôi tôm trên địa bàn tỉnh.

KIẾN XƯƠNG

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Thời gian qua, huyện Kiến Xương đã tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút các doanh nghiệp đầu tư về địa bàn, tạo thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp.



Các doanh nghiệp may đầu tư về địa bàn tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động của huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020, Kiến Xương đã giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hành động thực hiện. Tổ chức thông tin, tuyên truyền và phổ biến tới các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch hành động theo phương châm động theo phương châm chính quyền kiến tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Để thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của mình, Kiến Xương đã nhanh chóng thành lập trung tâm hành chính công cấp huyện để giảm bớt thời gian làm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và doanh nghiệp như điều động, tăng cường công chức, viên chức làm việc tại trung tâm, rà soát các thủ tục hành chính hay niêm yết bộ thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công. Kết quả bước đầu đã phát huy hiệu quả rõ rệt, rút ngắn thời gian

giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. Trong công tác quản lý đất đai, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh cũng được triển khai tích cực. Khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sẽ triển khai ngay công việc xuống các bộ phận chuyên môn, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trên tinh thần giảm thiểu nhất thời gian cho doanh nghiệp. Do đó vấn đề đất đai không còn là rào cản đối với doanh nghiệp. Ngoài ra, Kiến Xương còn tích cực tổ chức các cuộc đối thoại giữa chính quyền, ngân hàng với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Hội Doanh nghiệp huyện phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động, kịp thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp đến các cơ quan quản lý nhà nước từ tỉnh đến các địa phương.

Kết quả, đến nay Kiến Xương đã có 299 doanh nghiệp (tăng 3,82%) so với trước thời điểm Nghị quyết số 35 của Chính phủ ban hành. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay toàn huyện chỉ có duy nhất 1 doanh nghiệp phải giải thể do khó khăn từ những năm trước để lại, còn lại hầu hết đều duy trì phát triển ổn định. Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm thông thoáng, đủ sức hấp dẫn để khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để ra, Kiến Xương tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi mang tính kiến tạo cho sự phát triển của doanh nghiệp. Theo đó, đến hết năm 2017 sẽ rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính và cắt giảm 10% các thủ tục hành chính không cần thiết, không cần phủ hợp. Đến năm 2020 rút ngắn 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính và hủy bỏ tất cả các thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp theo quy định của pháp luật. Phần đầu giai đoạn 2015 - 2020 tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 8,52%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 42 triệu đồng/người/năm trở lên.

THU THUY



Cải tạo ao đầm cần đầu tư chi phí lớn của các hộ nuôi tôm.

Ông Trần Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải

Phần lớn các khoản cho vay phát triển nuôi tôm trên địa bàn huyện có chất lượng tín dụng khá tốt; khách hàng vay vốn thực hiện vay, trả nợ sòng phẳng. Tuy nhiên nếu không thực hiện tốt liên kết chuỗi giá trị sẽ rất khó đạt mục tiêu sản lượng tôm xuất khẩu, cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh cho con tôm trên thị trường thế giới. Vì vậy, các khâu trong chuỗi giá trị, kể cả công tác tín dụng cần phải minh bạch, rõ ràng để các bên có thể hợp tác tốt với nhau trong việc cùng chia sẻ rủi ro và lợi nhuận.

Ông Nguyễn Như Viễn, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Thái Thụy

Tính đến hết quý I/2017, tổng dư nợ cho vay phát triển lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của Ngân hàng đạt 111,2 tỷ đồng, trong đó nuôi tôm nước lợ có tổng dư nợ cho vay là hơn 62 tỷ đồng. Thời gian tới, Ngân hàng tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, khoa học, nâng cao chất lượng tín dụng, đơn giản các thủ tục và đa dạng hóa các hình thức cho vay, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn huyện đầu tư nuôi trồng thủy hải sản, trong đó có nuôi tôm nước lợ.

Ông Phạm Văn Nhân, thôn Thủy Lạc, xã Nam Phú (Tiền Hải)

Tôi mong có sự phối hợp giữa các sở, ngành, ngân hàng và các địa phương để tạo điều kiện cho hộ dân vay vốn ưu đãi. Các hộ dân vay vốn hiện nay chủ yếu thế chấp nhà, đất nên nguồn vay thấp chưa đáp ứng cho việc đầu tư trong nuôi tôm nước lợ theo xu hướng công nghệ mới. Thời gian tới, tôi mong rằng tinh thần hỗ trợ, khuyến khích các hộ dân hai huyện ven biển phát triển nuôi trồng thủy sản nói chung, phát triển nuôi tôm nước lợ nói riêng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

(còn nữa)

PHAN LỢI - MẠNH THẮNG - MAI THƯ - TRẦN TUẤN

QUỲNH PHỤ Niềm vui đầu mùa

Vụ xuân năm nay, huyện Quỳnh Phụ gieo cấy 11.600ha lúa, do thời tiết thuận lợi và làm tốt công tác phòng, trừ sâu bệnh nên lúa sinh trưởng và phát triển tốt, nhiều diện tích đã chín rộ. Những ngày này, trên khắp các xứ đồng ở Quỳnh Phụ, nông dân đã bước vào thu hoạch lúa xuân.



Nông dân xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) cân thóc cho đơn vị bao tiêu sản phẩm.



Niềm vui được mùa của nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ).

lúa Nhật. Vụ xuân năm nay thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh, lúa chín đều và đẹp, dự kiến năng suất trung bình đạt 2 tạ/sào. Ngoài hợp đồng bao tiêu sản phẩm ký với doanh nghiệp, giá thu mua cao, gia đình anh Hải và các hộ nông dân còn được tập huấn kỹ thuật canh tác, HTX DVNN hỗ trợ thu mua thuận lợi. Nhờ sử dụng máy gặt đập liên hợp nên chỉ trong buổi sáng, anh Hải đã thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa

chang, bà con nông dân Quỳnh Hải vẫn hối hả ra đồng thu hoạch cho kịp thời vụ. Trên cánh đồng thôn Lê Xá, ông Lâm Văn Sông đang nhanh tay gặt những bông lúa trĩu bông, ông phấn khởi chia sẻ: Gia đình ông cấy 6 sào lúa Thiên ưu 8, vụ xuân năm nay thời tiết đẹp, nhờ áp dụng đúng quy trình gieo cấy, lịch thời vụ, phòng, trừ sâu bệnh kịp thời nên lúa xuân của gia đình ông sinh trưởng tốt, được mùa, thóc đẹp, năng suất trung bình đạt trên 2 tạ/sào. Niềm vui gặt sớm, được mùa của ông Lâm Văn Sông cũng là niềm vui chung của nông dân trong xã. Không chỉ được biết đến là thủ phủ của cây màu, những năm qua, Quỳnh Hải luôn là địa phương có năng suất lúa cao của huyện Quỳnh Phụ, với trên 70 tạ/ha. Nhờ địa phương quan tâm phát triển nông nghiệp, nhân dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, HTX DVNN làm tốt các khâu dịch vụ, hỗ trợ sản xuất, cùng cơ chế hỗ trợ của tỉnh và huyện đã tạo thêm những động lực để Quỳnh Hải

thực hiện sản xuất thắng lợi. Tổng diện tích lúa xuân năm 2017 của xã Quỳnh Hải 292ha, gồm các giống Thiên ưu 8, Bắc thơm, Hương thơm, TBR225, BC15... Đến thời điểm hiện tại, nông dân 6 thôn trong xã đang bước vào vụ gặt, dự kiến đến ngày 10/6, toàn bộ diện tích lúa xuân của Quỳnh Hải sẽ thu hoạch xong. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ cho biết: Đến thời điểm này, 2.000/11.600ha lúa xuân của Quỳnh Phụ đã được thu hoạch với các giống lúa Nhật, Bắc thơm, TBR1... Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, nhiều địa phương như Quỳnh Hải, Quỳnh Hưng, Đông Hải, An Thái... đã sử dụng máy gặt đập liên hợp, khẩn trương thu hoạch lúa xuân trả sớm. Từ ngày 5 - 10/6, các địa phương trong huyện sẽ bước vào gặt rộ, dự kiến trung tuần tháng 6, Quỳnh Phụ sẽ hoàn thành thu hoạch lúa xuân, khẩn trương làm đất, chuẩn bị gieo cấy lúa mùa.

TRỊNH CƯỜNG